



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ สปริงนิวส์ คมชัดลึก แนวนหน้า เว็บไซต์แนวหน้า เส้นทางเศรษฐีออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ยังไม่ได้สรุปข้อมูลผู้แจ้งครอบครองกัญชา แต่คาดว่า จะมีผู้มายื่นรวม 20,000 กว่าคน ซึ่งจะครอบครองต่อไปได้อีก 3 เดือน นับจากวันที่ 21 พ.ค. 2562 พอดีกับที่จะมี กัญชาในระบบขององค์การเภสัชกรรม จากการตรวจสอบพบผู้มาขอยื่นนิรโทษส่วนใหญ่ระบุว่าใช้เพื่อบรรเทาอาการ ปวด เมื่อย ปวดศีรษะ กังวล เครียด ซึ่งโรคลักษณะดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้กัญชา ขณะที่ 4 กลุ่มโรคสำคัญ คือ ลมชัก ในเด็ก ผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัด ปวดเรื้อรัง และปลอกปลายประสาทอักเสบ มี ประมาณ 100 คน และผู้ที่มาขอยื่นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งออย.มีหลักเกณฑ์ว่าผู้มายื่นขอนิรโทษต้องไม่ใช่เยาวชน หรือ ถ้าเป็นเยาวชนที่ป่วยต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครอง ส่วนการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค ต้องไม่ใช่ในเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เพราะจะมีปัญหาทางสมอง และใบสั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์กำหนดให้ใช้กัญชาในผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปี เท่ากับประเทศออสเตรเลีย ยกเว้นโรคลมชักในเด็ก นอกจากนี้ ออย.ได้รับรายงานจากหลายรพ. ว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการ ปวดศีรษะ วูบ สลบ จากการทดลองใช้กัญชามารับการรักษาในห้องฉุกเฉินมากขึ้น จึงเตรียมประสานให้มีการเก็บข้อมูลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินแล้ว รวมถึงประสานกรมการแพทย์ให้มีการอบรมแพทย์-เภสัชกร ให้รู้ผลข้างเคียง หรือฤทธิ์จากการใช้กัญชาด้วย</p>
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ กล่าวว่า มีผู้ลงทะเบียนใช้กัญชาทางอินเทอร์เน็ต สำเร็จ 31,177 ราย ซึ่งต้องไปแจ้งครอบครองกัญชากับออย.หรือสสจ.ให้สมบูรณ์อีกครั้ง และมีผู้ที่เข้าเว็บไซต์แต่ไม่ได้ ลงทะเบียน 139,977 ราย ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยจริงแต่ไม่ได้มีการครอบครองกัญชาอยู่ก่อน จึงไม่สามารถ แสดงหลักฐานกัญชาได้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญว่าการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในอนาคตจะต้องคำนึงถึงกลุ่ม นี้ด้วย</p>
<p>ข่าวสด เดลินิวส์ คมชัดลึก สปริงนิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เพชร อลิสาพันธ์ แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา รพ.จุฬาฯ ระบุว่า ปัจจุบันยังไม่มียาจากน้ำมัน กัญชาที่มีผลต่อการรักษาโรคมะเร็งโดยตรง แต่พบว่าผู้ป่วยมะเร็งทาน้ำมันกัญชามาใช้เอง เนื่องจากช่วยให้พักผ่อน ได้ นอนหลับ บรรเทาปวด จึงเกิดความกังวลว่าผู้ป่วยจะพึ่งไปใช้น้ำมันกัญชาอย่างเดียว เพราะเข้าใจผิดว่ารักษามะเร็ง ได้ ดังนั้น หากผู้ป่วยต้องการใช้กัญชารักษาควบคู่กับการรักษาปกติ ต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาเป็นรายไป</p>
<p>ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า การใช้้ำมันกัญชาสูตร CBD สูง ในการรักษาโรคลมชักในเด็ก มีผลข้างเคียงต่อจิตประสาทน้อยมาก แต่ถ้ามีสาร THC ปน เด็กอาจมีปัญหาเรื่อง ความจำ พัฒนาการ และสติปัญญาแย่งลง จึงไม่ควรใช้น้ำมันกัญชาจากกลุ่มใต้ดิน</p>
<p>มติชน เส้นทางเศรษฐีออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมจาก 16 ตำรับ ภายในเดือนมิ.ย.-ก.ค.นี้ จากประเภท ข เป็น ก เบื้องต้นประเภท ข อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกรมฯ ได้ขอข้อมูลของ กลางจากป.ป.ส.เพื่อนำมาปรุงตำรับยาตามการพิจารณาของคณะกรรมการ และจะเก็บข้อมูลผู้ป่วยภายหลังได้รับการ รักษา หากพบมีประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาผู้ป่วยมากกว่า 1,000 ราย จะขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาแพทย์แผนไทย จากนั้นอาจจะพิจารณาเข้ามาเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ โลกวันนี้ออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ภายในเดือน ก.ค.นี้จะสามารถผลิตยาจากน้ำมันกัญชาชนิดหยดได้ลิ้น ประมาณ 2,500 ขวด ขวดละ 5 มล. และจะเปิดให้ผู้ป่วย สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยทางคลินิก สำหรับกลุ่มแรกที่ใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านการทดลองทางคลินิก คือ กลุ่มโรคลมชัก รักษายาก จะดำเนินการผ่านเครือข่ายแพทย์กลุ่มโรงพยาบาลระบบประสาท กรมการแพทย์ โดยน้ำมันกัญชาที่มี CBD สูง จะใช้ในผู้ป่วยลมชักในเด็ก มีสถาบันประสาทวิทยาเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนน้ำมันกัญชาที่มีสัดส่วนสารหนึ่งต่อ หนึ่ง มีแนวโน้มจะใช้ในผู้ป่วยระดับประคอง อยู่ระหว่างหารือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและ รพ.มะเร็ง 7 แห่ง โดย น้ำมันกัญชาที่ผลิตราคา 100-200 บาท ต่อ 1 มล.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กล่าวถึง การหารือการใช้้ำมันกัญชากับ อภ. ว่า น้ำมันกัญชาสูตร CBD สูง จะนำไปใช้รักษาโรคลมชักในเด็ก 2 กลุ่มอาการที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ผู้จัดการรายวัน	<p>รักษายาก ส่วนสูตรหนึ่งต่อหนึ่ง คาดว่าจะนำมาใช้ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติและรพ. มะเร็ง 7 แห่ง โดยกรมการแพทย์จะจัดหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้แก่แพทย์และเภสัชกร 6 รุ่น และจะเปิดหลักสูตรพิเศษสำหรับทีม Palliative Care อีก 1 รุ่น โดยการอบรมรุ่นที่ 3-6 ขณะนี้มีผู้สมัครครบแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว ที่รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี มีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อตรวจรักษากับ นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ ผอ.รพ.หนองฉาง ซึ่งเปิดทดลองให้การรักษาผู้ป่วยด้วยน้ำมันกัญชาไปแล้วหลายร้อยราย โดยแต่ละวันมีผู้ป่วยเดินทางมาลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ราย</p> <p>นพ.ประเสริฐ กล่าวว่า ได้ทดลองใช้สารสกัดกัญชารักษาผู้ป่วยมาประมาณ 8-9 เดือน มีผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาไม่ต่ำกว่าวันละ 100 คน ช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ยอดผู้ป่วยถึงปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ผลการใช้จากผู้ป่วยหลายคนมีอาการดีขึ้น สามารถลดการใช้ยาแผนปัจจุบันได้ บางรายสามารถใช้น้ำมันกัญชาอย่างเดียวในการรักษาโรค</p>
แนวหน้า คมชัดลึก เว็บไซต์แนวหน้า	<p>นายศรยุทธ สังข์แก้ว ชาว อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ป่วยเป็นโรคเกาต์ มีอาการปวดหัวเข้าทุกครั้งในเวลานั้น เมื่อใช้น้ำมันกัญชاهدได้ลิ้นวันละ 1 หยดก่อนนอน อาการปวดจากโรคดีขึ้น ลูกนั่งสบายมากขึ้น ส่วน น.ส.รมิตา สิริกรศักดิ์ ภรรยา ป่วยเป็นโรคเบาหวาน มีอาการปวดหัว มึนเมา ร่างกายอ่อนแรง ทำงานไม่ไหว และนอนไม่หลับ ใช้น้ำมันกัญชاهدได้ลิ้น 1 หยดก่อนนอน ทำให้นอนหลับได้ลึก ตื่นมาสดชื่น อาการต่างๆ หายไป สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่ต้องกินยานอนหลับอีก</p> <p>-เสนอข่าว นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ กล่าวว่าระหว่างเสวนาเกี่ยวกับสิทธิและความสำคัญของการเข้าถึงยากัญชา ที่วัดบ้านหนองบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ว่า เสนอให้เอากัญชาออกจากยาเสพติด เปลี่ยนเป็นพืชสมุนไพรควบคุมแทน เพราะมีประโยชน์มาก ราคาไม่แพง</p>
คมชัดลึก	<p>ด้านนางสายชล ศรทนต์ เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง และประธานเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง กล่าวว่า คนไข้ที่อยู่ในเครือข่ายส่วนมากป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลาม แต่ไม่สามารถหาต้นกัญชามาสกัดเป็นยาได้ จึงเสนอให้ผู้ป่วยโรคที่อย.กำหนดได้รับสิทธิปลูกกัญชาอย่างน้อย 3 ต้น เพื่อไม่ต้องเสียเวลาไป รพ. และหากจะให้ได้ผลดีต้องได้รับความร่วมมือจากการแพทย์แผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายโจน จันโต ผู้ก่อตั้งสวนพันพรรณ จ.เชียงใหม่ ซึ่งร่วมเดินเท้าในครั้งนี้ กล่าวว่า การนำเอากัญชาจากต่างประเทศเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่น่าจะยอม เพราะเมื่อคนไทยทำได้เองควรปล่อยให้ทำ นี่คือระบบราชการและนักการเมืองที่ถูกครอบงำโดยภาคธุรกิจ ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์</p> <p>ด้าน น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การเตรียมนำเข้ากัญชาทำให้เกิดข้อสงสัยว่า เป็นเพราะก่อนปลดล็อกมีประเด็นเรื่องบริษัทต่างชาติขอจดสิทธิบัตรและกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับไว้พิจารณา ทำให้เกิดคำถามเรื่องกระบวนการผูกขาดและการเอื้อกลุ่มทุน เมื่อถูกจับตาจึงไปนำเข้ากัญชาจากต่างชาติ อยากให้จับตามองว่าหน่วยงานรัฐนำเข้ากัญชาจากที่ใดทั้งนี้ เคยมีข้อเสนอให้รัฐวิสาหกิจชุมชนหรือแพทย์แผนไทยทำเอง แต่กลับมีความพยายามล็อกว่ากัญชาต้องไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี และเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการทำลายไร่กัญชา 3 ไร่ ในป่าที่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ทั้งที่เป็นกัญชาพันธุ์ตะนาวศรีซึ่งเป็นพันธุ์ดี แทนที่จะนำมาพัฒนาพันธุ์เพื่อการศึกษาวิจัย</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว ดร.ภาคภูมิ ปุฒมาศ ประธานเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ประเทศไทย จ.อุดรธานี ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง ต.กุดหมากไฟ และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอบ้านดุง จัดเสวนา กัญชาเป็นยา ณ อาคารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วงกุดหมากไฟ ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวจาก ป.ป.ส. กล่าวว่า จะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางมาตรการหลังครบกำหนดการแจ้งขึ้นครอง หากพบการครอบครองต้องดูใบอนุญาตครอบครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่มีใบอนุญาต ต้องนำตัวไปพบแพทย์เข้าสู่ระบบการรักษา ซึ่งผู้ที่ยื่นขอครอบครองสามารถใช้ได้อีก 90 วัน แต่หากหน่วยงานภาครัฐสามารถผลิตสารสกัดจากกัญชาได้แล้ว การครอบครองที่ยื่นจะหมดอายุ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขานุการ ป.ป.ส. เปิดเผยความคืบหน้านโยบายการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการแพทย์ ว่า ได้ตรวจสอบคดียาเสพติดที่มีการจับกุมของกลางเป็นกัญชาน้ำหนักตั้งแต่ 100 กก.ขึ้นไป มีทั้งสิ้น 47 คดี มีกัญชาของกลางประมาณ 23-24 ตัน ป.ป.ส.จะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งหน่วยพิสูจน์หลักฐานไปเก็บกัญชาเพื่อนำมาตรวจหาสารปนเปื้อน และเริ่มแจกจ่ายกัญชาให้กับหน่วยงานที่มาขอใช้ประโยชน์เพื่อนำไปทำสารสกัดหรือตำรับยาต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์</p> <p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>บทความ</p> <p>-กล่าวว่า เมื่อยาเสพติดอย่างกัญชาถูกนำมาสกัดเพื่อการรักษา จึงมีหลายเรื่องควรรู้ โดยกัญชาของประเทศไทยผ่านปรนเพื่อผู้ป่วย ห้ามสันหนากการ ห้ามปลูกเพื่อเศรษฐกิจ และ 5 ปีแรก องค์กรหรือบุคคลไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง จะต้องมีหน่วยงานรัฐเข้าร่วม หากเป็นเกษตรกรต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายและร่วมทำกับหน่วยงานรัฐเท่านั้น</p> <p>-เสนอสรุป เกี่ยวกับตลาดกัญชาในประเทศต่างๆ ได้นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ดังนี้ 1.น้ำมันกัญชา 2.ผลิตภัณฑ์ความงามและประทีนผิว 3.เครื่องดื่ม 4.ช็อกโกแลต 5.เยลลี่ 6.ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น</p>
<p>มติชน</p>	<p>ปลดล็อกพืชกระท่อม</p> <p>-เสนอข่าว นายสุนทร รัชชรงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า ได้เปิดเพจรักกระท่อม เพื่อรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายในฐานะผู้ก่อการดี อาสาต่อสู้เพื่อปลดล็อกพืชกระท่อม เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลจากเวทีสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องทางออกของการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมแบบบูรณาการ ของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ป.ป.ส.ปี 2554 ที่ จ.ชุมพร หลายฝ่ายเห็นด้วยที่จะถอดพืชกระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติด เนื่องจากมีผลเสียหรือมีผลกระทบต่อสังคมน้อยกว่ายาเสพติดประเภทอื่น และมีผลการวิจัยพืชกระท่อมในเชิงวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคใต้ สรุปว่า สารสกัดจากใบกระท่อมสามารถลดปริมาณน้ำตาลในเลือดได้ ยับยั้งอาการท้องเสียได้เป็นอย่างดีเมื่อเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน ลดการปวดเมื่อยของร่างกาย ทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อ สารสกัดจากใบกระท่อมสามารถบำบัดรักษาอาการแผลในกระเพาะอาหารได้ ใช้แทนมอร์ฟินและบรรเทาอาการติดยาเสพติดมอร์ฟินได้ระดับหนึ่ง</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร มว.สธ. เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 ณ สมาพันธรัฐสวิส และหารือทวิภาคีความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับประเทศญี่ปุ่น อิหร่าน และคิวบา โดยไทยจะร่วมกับญี่ปุ่นจัดประชุมระดับรมต.เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ไทย ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 โดยญี่ปุ่นได้ชื่นชมไทยในฐานะผู้ประสานงานร่วมของกระบวนการเจรจาสร้างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะจัดในวันที่ 23 ก.ย. 2562 ณ สหรัฐอเมริกา</p>
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เว็บไซต์ gnews</p>	<p>สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดและโฆษก สธ. แนะนำผู้ปกครองระมัดระวังเด็กในการรับประทานผลไม้ที่มีเมล็ด หากล้าสักอาจทำให้เนื้อหรือเมล็ดผลไม้หลุดเข้าทางเดินหายใจ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากสิ่งแปลกปลอมไม่หลุดออกมา ให้ยื่นด้านหลังของเด็กแล้วสอดแขนทั้งสองข้างไว้ใต้แขนของเด็ก กำมือข้างที่ถนัดกดตรงกลางท้องบริเวณกึ่งกลางระหว่างกระดูกสันหลังซี่โครง แล้วใช้มืออีกข้างจับไว้ให้แน่น จากนั้นออกแรงกระตุกเข้าหาตัวพร้อมกับดันขึ้นด้านบน เพื่อให้เกิดแรงดันในช่องท้องผ่านเข้าใต้กระบังลมไปยังช่องทรวงอก ดันสิ่งแปลกปลอมให้หลุดออกจากกล่องเสียง โดยทำเป็นจังหวะสม่ำเสมอจนเริ่มสำลักหรือไอจนสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมา จากนั้นให้รีบนำส่งรพ. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ใช้วิธีจับนอนคว่ำและตบหลังบริเวณระหว่างกระดูกสะบัก</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมบักคลินนิ่ง วิก ซึ่ง นพ.กิตติพงศ์ สัตยชาติวิรุฬห์ ผอ.สคร. 9 จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใน จ.นครราชสีมา ตื่นตัวในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หลังจากปีนี้ทั่วประเทศพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วกว่า 20,000 ราย และคาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยมากถึง 100,000 ราย ส่วนเขตสุขภาพที่ 9 ในช่วงเดียวกันพบผู้ป่วย 2,547 ราย เสียชีวิต 1 ราย สูงสุดใน จ.นครราชสีมา 1,282 ราย โดยกลุ่มนักเรียนป่วยสูงสุดที่สุด จึงฝากเตือนผู้ปกครอง ครู ให้ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียน</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ว่า ในปี 2542-2557 ได้สำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้ามีแนวโน้มสูง โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษา รองลงมาคือ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งทักษะทั้ง 2 ด้านสำคัญต่อการพัฒนาสมอง และส่งผลต่อการเรียนรู้ จากการดำเนินงาน 3 ปี ได้เน้นเรื่องการสื่อสารความรู้ สร้างความตระหนักให้พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก เห็นถึงความสำคัญในการคัดกรอง ค้นหาและติดตามดูแลเด็ก ทำให้เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับความช่วยเหลือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มากขึ้น
<p>สยามรัฐ</p> <p>มติชน</p>	<p>การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้ที่เป็นโรคหัวใจสามารถออกกำลังกายได้ แต่ควรเน้นการออกกำลังกายในระดับแรงปานกลาง เช่น เดินแอโรบิก เดินเร็ว ขี่จักรยาน วิ่งเหยาะๆ เป็นต้น เริ่มด้วยการวอร์มร่างกายให้พร้อม 5-10 นาที ตามด้วยระยะเวลาการออกกำลังกายที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น และหยุดพักเมื่อเริ่มเหนื่อยหรือแน่นหน้าอก ควรเริ่มออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไป หากร่างกายปรับสภาพกับความแข็งแรงที่เพียงพอแล้วค่อยเพิ่มเวลาจนสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาทีขึ้นไป และทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน จะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ มากขึ้น ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงหัวใจ เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบเรื้อรัง และหัวใจล้มเหลวเรื้อรังอย่างดี และสามารถลดการเกิดโรคหัวใจชนิดต่างๆ เช่น โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจล้มเหลว และลดอัตราการเจ็บหน้าอกของผู้ป่วยโรคหัวใจ</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในรพ. และเพิ่งฟื้นตัวจากภาวะเฉียบพลันทางหัวใจ หรือเพิ่งรับการผ่าตัด ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกประเภทกีฬาที่เหมาะสม หากพบความผิดปกติในขณะออกกำลังกาย เช่น แน่นหน้าอก หอบเหนื่อย ควรหยุดออกกำลังกายทันที ผู้ป่วยควรออกกำลังกายด้วยความระมัดระวัง ค่อยเป็นค่อยไปตามคำแนะนำแพทย์อย่างเคร่งครัด และรู้จักประเมินสมรรถภาพของตนเอง</p>
ไทยโพสต์	<p>โรคมะเร็งโพรงจมูก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งในโพรงจมูกและโพรงอากาศข้างจมูกเกิดความผิดปกติ ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น พันธุกรรม การติดเชื้อไวรัส การรับประทานอาหารที่มีสารไนโตรซามีน และการสัมผัสสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาทิ ฝุ่นไม้ บุหรี่ เป็นต้น</p> <p>นพ.วีรุฒ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า มะเร็งโพรงจมูกอาการอาจจะปรากฏเมื่อมะเร็งเจริญเติบโตไปรอบๆ หรือมีขนาดใหญ่จนปิดกั้นโพรงจมูกไปมากแล้ว อาการทั่วไปที่พบบ่อย คือ คัดจมูก น้ำมูกไหลข้างเดียวโดยที่ผู้ป่วยไม่ได้เป็นหวัดหรือภูมิแพ้ และอาการอื่นๆ ตามจัดเริ่มต้นของมะเร็ง เช่น เลือดกำเดาไหล หูอื้อชาและปวดบวมบริเวณใบหน้า ปวดหัว มีก้อนนูนบริเวณต้นคอได้ตั้งหู เป็นต้น การรักษามี 3 วิธี ได้แก่ 1.ผ่าตัดในกรณีที่เนื้องอกอยู่ในระยะแรกๆ 2.การฉายแสง และ 3.การให้ยาเคมี การป้องกันเบื้องต้น ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ หรือหลีกเลี่ยงการรับควันบุหรี่ สวมเครื่องป้องกันขณะปฏิบัติงานในโรงงานที่มีสารก่อมะเร็ง และควรสังเกตตัวเองอยู่เสมอเพื่อการรักษาที่ทันเวลา</p>
ข่าวสด	<p>ปัญหาเด็กติดเกม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การที่เด็กใช้เวลาอยู่หน้าจอโดยปราศจากการควบคุมที่ดีจะทำให้มีพัฒนาการที่ช้าลง เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกาย เช่น สายตา หรือโรคอ้วน ทำให้อาการด้านสุขภาพจิตรุนแรงมากขึ้น เช่น สมาธิสั้น โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และทำให้มีโอกาสได้รับเนื้อหาที่รุนแรงง่ายขึ้น พ่อแม่ควรทำข้อตกลงร่วมกันในครอบครัวอย่างชัดเจน คือ 1.ควบคุมเวลาหน้าจอ 2.งดการใช้หน้าจอรูปแบบต่างๆ ในเวลาทำกิจกรรมของครอบครัว 3.กำหนดช่วงเวลา 1 ชั่วโมงก่อนนอน เป็นช่วงเวลาปลอดหน้าจอสำหรับทุกคนในบ้าน และ 4.แยกการใช้หน้าจอกับการรับประทานอาหารออกจากกัน</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>รากฟันเทียม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Wanlapar Wichaisakul เผยภาพรากฟันเทียมเถื่อนที่ใช้ตะปูปักเข้าไปในเหงือกคนไข้ ซึ่งเกิดขึ้นในต่างประเทศ ว่า เป็นการเลียนแบบการทำรากฟันเทียมโดยทันตแพทย์ เนื่องจากผู้ป่วยบางคนต้องการใส่ฟันเทียมแบบติดแน่นกับขากรรไกรในช่องปาก ไม่ต้องการใส่ฟันเทียมแบบถอดได้</p> <p>ด้าน ทพ.ญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า รากฟันเทียมมีลักษณะคล้ายสกรูใส่เข้าไปในขากรรไกรเพื่อรองรับฟันเทียม, ครอบฟัน หรือสะพานฟัน วัสดุที่ใช้ทำรากฟันเทียมคือโลหะไทเทเนียม เนื่องจากมีความแข็งแรงและเข้ากันกับเนื้อเยื่อมนุษย์มากที่สุด ปกติหลังการฝังรากฟันเทียมจะใช้เวลา 3-6 เดือนเพื่อให้ติดแน่นกับกระดูกขากรรไกร ก่อนที่จะใส่ฟันเทียมเข้าไป อุปกรณ์ที่ใช้ทำรากฟันและตัวฟันที่ไม่ผ่านการทำความสะอาดฆ่าเชื้อจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค อาจนำไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตได้ ดังนั้น ควรเข้ารับการรักษาฟันจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>อันตรายจากชนตาปลอม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า การติดชนตาปลอมต้องใช้กาว ขณะดึงออกอาจทำให้ชนตาจริงหลุดติดมาด้วย หากทำบ่อยครั้งจะทำให้ชนตาหลุดร่วง และไม่แข็งแรง การงอกของชนตาดึงไปจากตำแหน่งเดิม เกิดชนตาคุด สารเคมีจากกาวอาจทำให้แสบตา ตาอักเสบ เป็นหนอง ต่อมรากชนตาฝ่อ ไม้งอกใหม่ ควรเลือกใช้ชนตาปลอมและกาวติดชนตาปลอมที่ได้มาตรฐาน ก่อนใส่ต้องล้างมือให้สะอาด ไม้ขยี้ตาในขณะที่มีชนตาปลอมติดอยู่ ไม้ใช้ชนตาปลอมร่วมกับคนอื่น และหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์สำหรับติดชนตาปลอมให้สะอาดทั้งก่อนและหลังใช้งาน หากมีผื่นแดง อักเสบ บวม หรือมีตุ่มหนองบริเวณรอบดวงตา ควรรีบพบจักษุแพทย์</p>
มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ คอลัมน์ เรียงหน้าชน สยามกีฬา เว็บไทยโพสต์ เว็บ workpointnews เว็บข่าวสด INN เว็บคมชัดลึก ผจก.ออนไลน์ เว็บ positioningmag เว็บ newsplus เว็บบ้านเมือง สปริงนิวส์	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว นายชายชาญ ไบมงคล ศรีเอทีพีโครงการก้าวคนละก้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จัดทำโครงการวิ่ง 5 ภาค “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ” ระดมทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้รพ. แบ่งเป็น 5 ภาค คือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง มีรพ.ที่ช่วยเหลือ 7-8 แห่งต่อครั้ง โดยตนจะเริ่มวิ่งที่ภาคอีสานในวันที่ 15-16 มิ.ย. จากหนองคายถึงขอนแก่น ในเวลา 48 ชม. และให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมวิ่งในช่วง 11 กม.สุดท้าย เพื่อร่วมกันออกกำลังกายและร่วมกันสร้างสถิติมินิมาราธอนที่มีนักวิ่งมากที่สุดในภาคอีสาน โดยมีดารานักวิ่งชื่อดังร่วมกิจกรรมอีกจำนวนมาก โดยผู้ร่วมวิ่ง 11 กม.สุดท้าย สามารถบริจาคเงิน 200 บาท สมัครงวิ่งที่ www.kaokonlakao.run รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่รพ.ในภาคอีสาน ได้แก่ รพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ, รพ.สระใคร รพ.สังคม จ.หนองคาย, รพ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู, รพ.หนองหาน รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี, รพ.พล รพ.ขอนแก่น 2 จ.ขอนแก่น และร่วมบริจาคผ่านบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชีมูลนิธิก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขบัญชี 111-393-891-0 บัญชีกระแสรายวัน สำหรับ SMS ครั้งละ 10 บาท *พิมพ์ T แล้วส่งมาที่ 4545099 ทุกเครือข่าย เริ่มส่ง 1 มิ.ย. 2562 หรือบริจาคได้ที่ 7-11 ตลอด 24 ชม.</p> <p>-เสนอข่าว เกิดกระแสตราฆ่าจากชาวนีตเรื่องการบริจาค บางคนกล่าวว่าคนจนกันถ้วนหน้า จะมาขอเรียไรทำไม บางคนแนะนำให้ซื้อของบริจาคไม่ต้องวิ่ง บางคนไม่สนใจไม่บริจาค อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มที่ให้กำลังใจตนเป็นจำนวนมาก</p>
มติชน	<p>คดีรพ.สต.บ้านใหม่ชนเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว ศาลจังหวัดชุมแพ จ.ขอนแก่น อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 4 คดีที่ รพ.สต.บ้านใหม่ จ.ขอนแก่น ชนด.ช.พงศ์กร เจิมขุนทด หรือน้องปาล์ม อายุ 4 ขวบเศษ ทำให้พิการ เมื่อปี 2558 ให้สธ.ชดใช้ค่าเสียหาย 2,834,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 58 ซึ่งแก้ไขจากศาลชั้นต้นที่มีคำพิพากษาให้ชดใช้ 2.9 ล้านบาท</p> <p>นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า แม่น้องปาล์มมาขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเราเคยเจรจาไกล่เกลี่ยกับ สธ. แล้ว แต่ค่าเสียหายสูงเกินกว่าที่สธ.จะตกลงได้ จึงต้องสู้คดี ซึ่งเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้ว ตามกฎหมายคดีจะต้องขออนุญาตยื่นฎีกา ด้าน น.ส.ปวีณา แม่ของเด็ก อยากให้ สธ.เห็นแก่มนุษยธรรม ไม่ต้องยื่นฎีกาสู้คดี</p>
ข่าวสด	<p>ปัญหาอุบัติเหตุจราจร</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะห์ปัจจัยและต้นเหตุ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งการชี้เป้าในระดับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ และยุทธศาสตร์ปลอดภัยอุบัติเหตุ กทม. คือ อุบัติเหตุชนส่งมวลชน 0 ครั้ง อุบัติเหตุทางรถยนต์ลดลงร้อยละ 4</p>
ไทยรัฐ	<p>เสนอเพิ่มโทษเมาแล้วขับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับ สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนภาครัฐ ภาคเอกชน จัดเวทีสาธารณะ เมาขับชนคนตายสังคมไทยจะเอาอย่างไร เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 มีข้อสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.ควรมีกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่เมาแล้วขับไปชนคนตายเป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พฤติกรรมกรซบซี้ที่มีอันตรายร้ายแรงไม่ใช่เป็นการกระทำด้วยความประมาท 2.ผู้ที่เมาแล้วขับชนคนตายต้องมีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 15 ปี เพื่อไม่ให้สามารถรอลงอาญาได้ 3.ควรให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลผู้พิการจากกรณีที่มีคนเมาแล้วขับมาชน เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
สยามรัฐ	<p>โรคเอดส์</p> <p>-เสนอบทความ สปสช. และสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ 2563 สำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดยุติเอดส์ประเทศไทย ปี 2558-2562 เป้าหมายได้แก่ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด โดยใช้หลักการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้ คำปรึกษาและแจกอุปกรณ์ป้องกันเอชไอวี รวมทั้งการส่งต่อเพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี หากตรวจพบเชื้อให้รักษาทันที และติดตามผลหลังการรักษา กรณีตรวจแล้วพบไม่เชื้อ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อและติดตามให้กลับมาตรวจซ้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้กระบวนการ RRTR (Reach, Recruit, Test, Treat, Retain) รวมถึงบริการศูนย์องค์รวมโดยอาสาสมัครผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยบริการ</p>
ข่าวสด	<p>ลดบริโภคเค็ม</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ อาจารย์สาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม แนะนำ 6 พฤติกรรมลดเค็ม 1.ปรุงรสชาติอาหารโดยไม่มีซอส 2.ติดการกินอาหารแปรรูป 3.จิ้มน้ำจิ้มแบบไม่บันยะบันยัง 4.ชดน้ำซุปรวมหมดซาม 5.เสพตืดน้ำยำ ส้มตำต่างๆ และ 6.กินอาหารที่มีไตปลา ปลา ร้า พริกแกงและกะปิ</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>ธนาคารชีวภาพโรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดตั้งธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร เป็นคลังรวบรวมตัวอย่างทางคลินิกที่เหลือจากขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อต่อยอดสู่รูปแบบการวินิจฉัยโรคมะเร็งที่ครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดเก็บชิ้นเนื้อและสารคัดหลั่งผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ช่วยพัฒนาการแพทย์แบบแม่นยำ</p>
เว็บไซต์ kapook	<p>รถพยาบาลหุ้มเกราะ</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊ก Sompong Nondhasa เปิดเผยภาพรถพยาบาลหุ้มเกราะ (First Win Ambulance) คันแรกในประเทศไทย สร้างและออกแบบโดย บ. ชัยเสรี โดยนำรถ First Win มาปรับแต่งห้องโดยสารให้เป็นรถพยาบาลเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อันตราย สามารถป้องกันกระสุนปืนและแรงระเบิดได้ ภายบรรทุกผู้ป่วยได้ 4 คน แพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน และคนขับ 1 คน สำหรับใช้งานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือในพื้นที่สงคราม</p>
เดลินิวส์	<p>ทำร้ายร่างกายจนท.รพ.กำแพงเพชร</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุชายวัยรุ่นใช้มีดฟันใบหน้า น.ส.สายจิตร์ เสกิระ อายุ 30 ปี ผู้ช่วยพยาบาล รพ.กำแพงเพชร ขณะขึ้นรถจักรยานยนต์กลับบ้านพักช่วงเที่ยงคืนวันที่ 19 พ.ค. 62 ตำรวจเชื่อว่าน่าจะเป็นการทำร้ายผิดตัว</p> <p>ด้าน พญ.รจนา ขอนทอง ผอ.รพ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า รพ.มีห้องพักสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกเวรตึก แต่เนื่องจาก น.ส.สายจิตร์มีบุตรที่ต้องดูแล จึงจำเป็นต้องกลับบ้าน รพ.ได้รวบรวมเงินบริจาคจากเจ้าหน้าที่และแพทย์กว่า 30,000 บาท เพื่อช่วยเหลือ</p>
สปริงนิวส์	<p>ชื่นชมพยาบาล รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Chaya Jongkrajak โพสต์ภาพความประทับใจพยาบาล 3 คน ของห้องตรวจนรีเวช รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโอบอ้อมอารี พุดเพราะ ใจดี บริการเท่าเทียม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ</p>
ไทยรัฐ	<p>ผู้ป่วยท้องร่วงจากหมูป่า</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านปางเป็ย 6 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน ลำหูป่านำมาฆ่าและแจกให้เพื่อนบ้านไปประกอบอาหารดิบๆ สุกๆ ทำให้เกิดอาการปวดท้อง อาเจียน และมึนศีรษะ ต้องนำส่ง รพ.น่าน รวม 8 คน</p> <p>นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน เปิดเผยว่า ผลการเพาะเชื้อจากเศษเนื้อหมูป่าและอุจจาระผู้ป่วยพบเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา กรุ๊ปบี ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในลำไส้หมู การแพร่ระบาดเกิดขณะฆ่าและที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้อุจจาระในลำไส้หมูปนเปื้อนที่มีดและเนื้อหมู</p>